

# 20 ปี ก.ล.ต. สร้างโอกาสธุรกิจทุกระดับ เข้าถึงตลาดทุน

“ ก.ล.ต. อยากเห็นการพัฒนาตลาดทุนในทุกมิติ เพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องตลาดทุนอย่างถูกต้อง การพัฒนาประเทศยังมีหลากหลายวิธี เมื่อมีหน้าที่ในการกำกับดูแลก็ต้องพัฒนาควบคู่กันไป เพราะการพัฒนาที่ดีจะทำให้การกำกับดูแลสามารถทำได้ดียิ่งขึ้น ”



**“กำกับและพัฒนาตลาดทุนไทย ให้มี  
ประสิทธิภาพ ยุติธรรม โปร่งใส และน่าเชื่อถือ”**  
คือ พันธกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.  
ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อ  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยสู่ความเป็นหนึ่ง  
ทั้งในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก

โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ ที่ประเทศไทยกำลัง  
จะก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ  
อาเซียนอย่างเป็นทางการในปี 2558 ซึ่งจะนำ  
มาทั้งโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจและการ  
แข่งขันที่รุนแรงขึ้น ดังนั้น สำหรับ “ตลาดทุนไทย”  
การจะปึกธงไทยในอาเซียนได้นั้น จำเป็นต้องเพิ่มขีด  
ความสามารถของภาคธุรกิจและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ  
ทุกระดับเข้าถึงตลาดทุนได้ ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการ  
กำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนไทยของ ก.ล.ต.

**ดร.วรพล ไสค์ติยานุรักษ์** เลขาธิการ ก.ล.ต.  
เปิดเผยว่า ภารกิจสำคัญในช่วงที่ประเทศไทยกำลัง  
จะก้าวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ  
อาเซียน หรือ AEC คือ ต้องเร่งสร้างโอกาสให้ธุรกิจ  
ทุกระดับ และทุกระดับภูมิภาคร่วมกัน เนื่องจากธุรกิจที่  
เข้าถึงแหล่งทุนยังมีค่อนข้างน้อย โดยเปรียบเทียบ  
จากจำนวนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
ประมาณ 500 บริษัท มีเพียง 7% ที่เป็นบริษัท  
จากต่างจังหวัด ทั้งนี้ ประเทศไทยยังมีองค์กรธุรกิจ  
ที่มีศักยภาพและมีความแข็งแกร่ง กระจายอยู่ตาม  
ภูมิภาคเป็นจำนวนมาก

“การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  
นั้น ธุรกิจในทุกจังหวัดควรมีความเข้มแข็ง จึงต้อง  
ปรับปรุงพัฒนาธุรกิจทั้งการบริหารจัดการ ระบบ  
การผลิต การบริการ และสร้างความเป็นมืออาชีพ  
พร้อมกับใช้โอกาสในการขยายฐานไปยังประเทศ  
สมาชิกอาเซียน ซึ่งมีตลาดผู้บริโภครวมกันกว่า  
600 ล้านคน รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ  
บริหารของบริษัทจำนวนมากที่อยู่ในรูปของธุรกิจ  
ครอบครัวให้มีการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐาน  
เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจ”



## หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด

### ส่งเสริมธุรกิจที่มีศักยภาพ

### กระจายความรู้และแหล่งทุนสู่ภูมิภาค

สำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจที่มี  
ศักยภาพในต่างจังหวัด ก.ล.ต. ได้ริเริ่มดำเนินการ  
“โครงการหุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” ซึ่งเป็น  
โครงการที่ให้ความรู้และสร้างความพร้อมให้แก่  
ผู้ประกอบการทั่วประเทศ ให้ได้เข้าใจและเข้าถึง  
ประโยชน์ของตลาดทุนที่เป็นช่องทางระดมทุน  
และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคธุรกิจ  
โดยเกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน  
ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน  
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(สวทช.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย  
ชมรมวานิชชนกิจ และผู้สอบบัญชีร่วมโครงการ

ดร.วรพลกล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์  
เตรียมความพร้อมแก่ภาคธุรกิจ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันใน  
ระดับภูมิภาคอาเซียน โดยทุกบริษัทสามารถเข้าร่วมได้  
ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมใด ขณะเดียวกัน  
โครงการนี้จะสามารถเผยแพร่ความรู้อย่างครบวงจร  
ยกระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ  
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ให้ทราบถึงกระบวนการเข้าสู่  
ตลาดทุนได้ดียิ่งขึ้น ส่วนประชาชนในภูมิภาคก็จะ  
ได้รับความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนและการลงทุนไปพร้อม  
กันด้วย

นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้เป็นการกระตุ้นธุรกิจ  
ขนาดเล็กให้ตื่นตัวที่จะเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่  
รวมถึงกระตุ้นประชาชนทั่วไปให้อยากมีส่วนร่วม  
ในการเป็นเจ้าของธุรกิจท้องถิ่นด้วยเช่นกัน ซึ่งจะนำ  
ไปสู่ความสนใจในการลงทุนต่อไป

“คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครโครงการต้องเป็น  
ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการ  
พัฒนาจังหวัด ส่วนเงื่อนไขด้านผลประกอบการ  
ต้องประกอบธุรกิจมาแล้ว 2 ปี โดยผู้บริหารชุดเดียว  
กันอย่างน้อย 1 ปี โดยมีกำไรในปีล่าสุด รวมถึงมีทุน  
ชำระแล้วและส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 20 ล้านบาท  
ที่สำคัญคือ ต้องไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย และ  
ผู้ประกอบการมีความตั้งใจจริงที่จะเปลี่ยนแปลงเป็น  
บริษัทของมหาชนเพื่อเป้าหมายในการระดมทุน”

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการประเมินผล  
และอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดทุน  
และการระดมทุน ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน  
2555 โดยจะจัดผู้เข้าร่วมโครงการเป็น 2 กลุ่ม  
คือ กลุ่มแรก “กลุ่มต้นกล้า” ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่มี  
ความพร้อมในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯในระดับหนึ่ง  
แล้ว โดยงบการเงินงวดปี 2555 จะต้องตรวจสอบ  
โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

ทั้งนี้ “กลุ่มต้นกล้า” นี้จะเป็นกลุ่มที่ได้รับการ  
อบรมหลักสูตรความรู้เข้มข้นเพื่อเตรียมความพร้อม  
บุคลากร และเตรียมความพร้อมของบริษัทในการ  
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและเข้าจดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนกลุ่มที่สอง “กลุ่มเมล็ดพันธุ์” ได้แก่ กลุ่ม  
บริษัทที่ต้องอาศัยเวลาในการเตรียมความพร้อม  
ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกระยะหนึ่ง เช่น การ  
จัดทำบัญชียังไม่ได้มาตรฐานตามรูปแบบที่ใช้  
สำหรับบริษัทมหาชน ยังไม่ได้แต่งตั้งหรือมีแผนจะ  
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  
เป็นต้น กลุ่มนี้จะได้รับคำแนะนำเป็นระยะและจะ  
ได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียม  
ความพร้อมก่อนที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯต่อไป

สิ่งที่เป็นสิทธิประโยชน์ของโครงการนี้ คือ  
นอกจากได้รับการอบรมและการให้คำแนะนำ  
อย่างใกล้ชิดแล้ว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. จะให้การ  
สนับสนุนด้านคำปรึกษาทางเทคนิคเพื่อพัฒนา  
ธุรกิจ เช่น การปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือ  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น การสนับสนุนด้าน  
การเงินและภาษี ตามเงื่อนไขที่ สวทช. กำหนด

นอกจากนี้ จะมีการจัดอบรมนักบัญชีของบริษัท  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักบัญชี โดยผู้  
มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อยกระดับนักบัญชีและ  
ผู้สอบบัญชีท้องถิ่น เพื่อสามารถปฏิบัติงานให้แก่  
บริษัทมหาชนได้

“สำหรับบริษัทที่มีความพร้อมจนสามารถยื่น  
แบบคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  
หากยื่นแบบคำขออนุญาตขายหุ้นภายในปี 2556  
จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมจากตลาด  
หลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. และหากได้รับอนุญาต  
ให้ขายหุ้นภายในปี 2556 และถ้าได้รับอนุญาตให้  
ขายหุ้นภายในปี 2556 จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ  
พร้อมกับที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี  
ผู้ว่าราชการจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  
และหอการค้าจังหวัดอีกด้วย”

## ระดมทุนผ่าน Private Equity II: Venture Capital Fund สนับสนุนนวัตกรรมใหม่

ด้านการพัฒนาตลาดเงินร่วมลงทุน (Private Equity Market) เพื่อช่วยส่งเสริมธุรกิจที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจเกิดใหม่ธุรกิจด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์หรือผู้มีความคิดสร้างสรรค์ให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากผู้ลงทุนที่สนใจ และพัฒนากิจการให้เติบโตขึ้นจนมีความพร้อมที่เข้าถึงเงินทุนโดยการระดมทุนจากประชาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯในอนาคต

“ธุรกิจที่ใช้การร่วมลงทุนลักษณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เข้าใจยากเริ่มต้นไม่นาน แต่มีศักยภาพสูงและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เช่น เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ที่เจ้าของผลงานคิดผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้ว และอยู่ในช่วงทำการตลาด แต่ยังไม่สามารถทำเป็นเชิงการค้าได้ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้พิจารณาออกเกณฑ์เกี่ยวกับทรัสต์ นำทรัสต์มาใช้ในการลงทุนในลักษณะนี้ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ธุรกิจ Private Equity ว่าจะจัดตั้งในรูปแบบบริษัท หรือทรัสต์ ก็ได้”

เนื่องจาก Private Equity เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงพอสมควร การลงทุนสูงทำให้ผู้ลงทุนต้องร่วมกำกับดูแล การพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตอย่างใกล้ชิดได้ งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดทำให้การดำเนินธุรกิจต้องมีความโปร่งใส มีบรรษัทภิบาลที่ดี ผลลัพธ์ของสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้กระบวนการที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีการเตรียมตัวที่ดี

“ส่วนใหญ่กองทุนหรือผู้ที่สนใจลงทุนจะมีเงื่อนไขให้บริษัทนั้นต้องเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ได้ภายใน 5 - 6 ปี เพื่อจะได้ขายหุ้น (Exit) และเก็บเกี่ยวผลตอบแทนแล้วนำเงินไปลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพต่อไป ถ้าไม่สามารถทำได้ ต้องซื้อธุรกิจคืนด้วย 2 เท่าของเงินทุน พร้อมจ่ายค่าชดเชยที่ทำให้เสียโอกาส เงื่อนไขเหล่านี้ขึ้นอยู่กับทั้ง 2 ฝ่ายเจรจาตกลงกัน ขณะนี้ ก.ล.ต. กำลังจัดทำเกณฑ์การจัดตั้งรูปแบบทรัสต์ที่จะสะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ธุรกิจที่ดีสามารถดำเนินต่อไปได้”

ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม ก.ล.ต. จะมีการจัดสัมมนาเรื่อง “Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต” เพื่อสนับสนุนให้การลงทุนรูปแบบ Private Equity เป็นที่รู้จัก และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาบรรยาย เกี่ยวกับบทบาทของตลาดทุนกับการเติบโตของกิจการ และธุรกิจ Private Equity / และ Venture Capital Fund รวมถึงกรณีศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)



### เอื้อการควบรวมกิจการ สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดแก่ธุรกิจ

ดร.วรพลกล่าวว่า อีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น คือ การควบรวมกิจการ (merger and acquisitions) ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการขยายธุรกิจแบบก้าวกระโดด โดยก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้าน Operating Synergy ที่เป็นที่ประจักษ์เป็นผลเชิงการดำเนินงานด้านการบริหารงานปฏิบัติงาน เมื่อควบรวมกันแล้วจึงทำให้เกิดต้นทุนที่ถูกลง (Cost Reduction) อาจจะมีการรวมแผนกทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น

ด้าน Economy of Scale คือ การควบรวมแล้วทำให้เกิดการผลิตได้ต้นทุนต่อหน่วยถูกลงทั้งนี้ ผลพลอยได้จากการควบรวมเป็นประโยชน์ด้าน Economy of Scope เช่น การควบรวมของขนาดการใช้รูปแบบการทำงาน อุปกรณ์ เครื่องมือเดิม แต่สามารถให้บริการลูกค้าได้มากขึ้น เกิดประโยชน์ในเชิงขอบเขตการใช้งานและการให้บริการที่มีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การควบรวมจะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้า หรือการจัดจำหน่าย (Channel of Distribution) ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากกระบวนการจัดจำหน่ายที่มีอยู่เดิมให้เพิ่มมากขึ้น

ก.ล.ต. ได้ผลักดันร่างกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน และมาตรการภาษีที่ส่งเสริมการควบรวมกิจการ เพื่อไม่ให้การควบรวมกิจการต้องมี Transaction Cost สูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ ทาง ก.ล.ต. ต้องการผลักดันทั้งกฎหมายและภาษีนี้นั้นให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยในส่วนของกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขปรับปรุงร่างให้

สอดคล้องกับกฎหมายไทยอื่นและดูแลสิทธิของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมใช้โดยคำที่เหมาะสม ในส่วนของกระบวนการด้านภาษีได้มีการนำเสนอต่อกระทรวงการคลัง และหารือในรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

“การควบรวมควรเป็นกระบวนการที่ทำให้การทำงานมีความคล่องตัว และกฎหมายที่ออกมาจะต้องเอื้อให้ลดอุปสรรคในการควบรวมลดให้น้อยลงจนกระทั่งไม่มีอุปสรรค เพื่อให้การควบรวมเกิดประโยชน์ในทางธุรกิจ ในขณะที่เดียวกันต้องดูแลป้องกันสิทธิของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเจ้าของธุรกิจตามสมควร ต้องสร้างกลไกขึ้นมาคุ้มครองแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น เมื่อกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้จะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้น ทำให้เห็นประโยชน์ของการควบรวมธุรกิจ ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทย รวมถึงการที่บริษัทไทยจะขยายธุรกิจด้วยการไปซื้อบริษัทต่างประเทศ ควรจะมีการเอื้อประโยชน์ด้านภาษี”

ก.ล.ต. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนหันมาให้ความสนใจในการใช้ช่องทางการควบรวมกิจการด้วยวิธีการต่างๆ เป็นเครื่องมือในการสร้างความเติบโตหรือขยายธุรกิจ จึงได้จัดงานเสวนา “M&A กลยุทธ์การเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัทจดทะเบียน” เชิญผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการที่มีประสบการณ์ตรงในการขยายธุรกิจด้วยกลยุทธ์การควบรวมกิจการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบรวมกิจการมาแล้ว และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับบรรดา CEO และ CFO ที่เข้าร่วมงาน เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่ง ก.ล.ต. หวังว่างานนี้จะ เป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมตลาดทุน



**สนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่  
สร้างโอกาสให้ธุรกิจระดับเข้าถึงตลาดทุน**

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ยังมีแนวทางที่จะสนับสนุนอุตสาหกรรมกลุ่มใหม่ เช่น อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก ให้สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอได้ เนื่องจากธุรกิจกลุ่มนี้ต้องอาศัยการขยายความเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าไปตั้งโรงงานใกล้กับแหล่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต และต้องมีการหาแหล่งวัตถุดิบแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่อง หากเงินทุนไม่เพียงพอ ธุรกิจก็จะไม่สามารถขยายตัวอยู่รอดได้ หรืออาจจะถูกบริษัทต่างประเทศเข้าซื้อเป็นที่สุด ซึ่ง ก.ล.ต. เห็นพ้องด้วยกับได้อนุมัติให้ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ในการปรับเกณฑ์รับหลักทรัพย์ของตลาดเอ็มเอไอ ให้บริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้าจดทะเบียนได้เร็วขึ้น รวมทั้งปรับลดเกณฑ์ Market Cap เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจประเภทพลังงานหมุนเวียน และได้ให้ความเห็นชอบเกณฑ์ดังกล่าวไปแล้ว

อีกหนึ่งช่องทางในการสร้างโอกาสให้ธุรกิจได้เข้าถึงแหล่งทุน คือ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure fund) ซึ่งเป็นช่องทางในการระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านที่ตั้งของประเทศเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้น สิ่งที่จะทำให้มีความโดดเด่นเหนือกว่าประเทศอื่นจำเป็นต้องมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและคุณภาพดีกว่า

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้ออกเกณฑ์สำหรับกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน แล้วได้มีการออกมาแล้ว โดยเปิดโอกาสให้ลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานได้ทั้ง 8 ประเภท ได้แก่ ระบบราง ไฟฟ้า ประปา สนามบิน ท่าเรือ ถนน โทรคมนาคม และพลังงานทางเลือก ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปี สิทธิประโยชน์ของกองทุนคือ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทรัพย์สินเข้าสู่กองทุน ช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพดีขึ้นและลดภาระงบประมาณแผ่นดิน

สำหรับการส่งเสริมธุรกิจประเภท Holding Company ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการออกปรับปรุงเกณฑ์เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมขึ้น ซึ่ง อันจะทำให้บริษัทประเภท Holding Company ซึ่งคือ บริษัทที่ลงทุนถือหุ้นในบริษัทธุรกิจต่างๆ ให้สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่ง ดร.วรพล อธิบายว่า เนื่องจากหลายบริษัทมีการขยายตัวในลักษณะการจัดตั้งบริษัทลูกเพิ่มขึ้นในรูปแบบ Holding Company ที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจด้วยตัวเองแต่จะมีรายได้จากบริษัทที่เข้าไปถือหุ้น

“หากนักลงทุนและนักลงทุนสถาบันต่างประเทศที่มีความต้องการที่จะลงทุนกับธุรกิจที่เติบโตตามการขยายตัวในภูมิภาคนี้ ในประเทศแถบนี้ Holding Company จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยให้บริษัทที่ต้องการลงทุนในภูมิภาคนี้ สามารถเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินและการลงทุน และเอื้อต่อการทำธุรกิจในอนาคตที่จะมีโครงการ ASEAN Linkage ซึ่งจะช่วยให้ตลาดหลักทรัพย์ทั้งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์เป็นหนึ่งเดียวกันในทางธุรกรรม”

ตลอดทั้งปี 2555 นี้ ก.ล.ต. ได้จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบสนองต่อทุกภาคส่วน แก่ผู้มีอุปการคุณเนื่องในวาระการครบรอบ 20 ปีแห่งการก่อตั้ง โดยกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นจะเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อตลาดทุนและผู้สนใจ ครอบคลุมตั้งแต่ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแล โดยมีกิจกรรมในการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมทั้งด้านการระดมทุนและการลงทุน สัมมนาวิชาการทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงกิจกรรมด้านสังคม หรือ CSR โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมั่นใจได้ว่า ก.ล.ต.จะสร้างความแข็งแกร่งแก่ตลาดทุนและประเทศไทยให้ก้าวไกลและเป็นยอมรับในระดับสากล

**กิจกรรมเด่น 20 ปี ก.ล.ต.**

- โครงการ “หุ้นใหม่! ความภูมิใจของจังหวัด” เพื่อให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศ ได้มีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของตลาดทุนที่จะเป็นช่องทางในการระดมทุนของกิจการ (เม.ย. 55)
- ออกนิตินางาน Money Expo เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการลงทุน และแนะนำ Mobile App “start-to-invest” ของ ก.ล.ต. (พ.ค. 55)
- งานเสวนา “M&A กลยุทธ์ การเติบโตแบบก้าวกระโดดของบริษัทจดทะเบียน” ที่จะให้ความรู้แก่บริษัทจดทะเบียนในเรื่องการควบรวมกิจการ (มิ.ย. 55)
- งานสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 20 ปี ก.ล.ต. สำหรับผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชน “Asia : The Dynamic Capital Market Frontier” Guest Speakers ที่มีชื่อเสียงจากทั้งในและต่างประเทศ (ก.ค. 55)
- งานสัมมนา Private Equity พันธมิตรของกิจการสู่การเติบโต แนะนำ Private Equity ให้เป็นหุ้นจักษ์ และสนับสนุนให้ Private Equity ลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโต (ส.ค. 55)
- งานสัมมนาระดับนานาชาติ “CFA Asia-Pacific Forum” เน้นประเทศไทยในฐานะ Gateway ของภูมิภาคอาเซียน โดยจัดร่วมกับ CFA Headquarter เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยยกระดับนักวิเคราะห์ และบุคลากรในภาคการเงินของประเทศไทย (ต.ค. 55)
- งาน IOSCO APAC Seminar กระตุ้นให้ภาคธุรกิจไทยทราบถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนโลก และแนวโน้มการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการให้บริการข้ามประเทศ (พ.ย. 55)

นอกจากนี้ ตลอดปี 2555 ก.ล.ต. จะดำเนินโครงการด้าน CSR โดยทำกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น ช่วยเหลือซ่อมแซมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ “คืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน” ของกองทุนตลาดทุนร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม

\*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้